

Biểu số 01.

Kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX đã được xem xét, giải quyết

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
I	LĨNH VỰC KINH TẾ-XÃ HỘI: 10 ý kiến	
	NÔNG NGHIỆP: 02 ý kiến	
1	<p><i>Cử tri thôn Quả, xã Trung Sơn đề nghị UBND huyện xem xét, nâng cấp trạm bơm tiêu úng Trúc Núi để đảm bảo việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của 6 thôn thuộc xã Trung Sơn và Tiên Sơn. Vì hiện nay, trạm bơm này đã xuống cấp, không đảm bảo việc tiêu úng.</i></p> <p>Trạm bơm Trúc Núi được xây dựng hoàn thành đưa vào vận hành năm 1987 với quy mô 10 tổ máy bơm trục ngang công suất 1.000m³/h thực hiện tiêu nước cho 500ha lưu vực và tưới cho 1425 ha. Qua hơn 30 năm hoạt động, Trạm bơm đã có những xuống cấp, không đảm bảo việc tiêu úng; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã đề nghị với UBND tỉnh, đến ngày 12/02/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương, đầu tư dự án: cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Trúc Núi. Dự kiến hoàn thành năm 2022 với 06 tổ máy bơm bao gồm 04 máy bơm công suất 4.000m³/h và 02 máy bơm công suất 2.000m³/h đáp ứng yêu cầu tiêu úng cho các xã Trung Sơn, Quảng Minh, Tiên Sơn và vùng phụ cận trong lưu vực.</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2	<p><i>Cử tri tổ dân phố Thượng, thị trấn Bích Động có ý kiến: Trong quá trình thi công tuyến đường Nguyễn Thế Nho nối dài qua địa bàn tổ dân phố, đơn vị thi công đã thi công hệ thống mương tưới để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, địa phương không thể bơm nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân do hệ thống mương tưới này quá thấp, không phù hợp. Vậy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị thi công kiểm tra, xem xét giải quyết.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến, UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Bích Động, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi công đường Nguyễn Thế Nho thực hiện điều chỉnh thiết kế và thi</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
	công ngay nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp của nhân dân tổ dân phố Thượng (<i>quá trình tưới dưỡng lúa vụ mùa</i>). Qua kiểm tra công trình đến nay hệ thống mương, máng hoạt động đảm bảo sản xuất của nhân dân.	
	TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 04 ý kiến	
1	<p><i>Cử tri thôn Đình Sơn, xã Trung Sơn đề nghị UBND huyện xem xét, cấp GCNQSD đất ở lần đầu và đất mua năm 2004 cho 16 hộ gia đình trong thôn. Đối với nội dung này, từ giữa năm 2019 xã đã hoàn thiện hồ sơ gửi lên Phòng Tài nguyên môi trường huyện nhưng đến nay chưa có kết quả.</i></p> <p>Nội dung cử tri kiến nghị, UBND huyện chỉ đạo UBND xã và cơ quan chuyên hoàn thiện hồ sơ, đến nay UBND huyện ban hành quyết định cấp GCNQSD đất cho các gia đình (<i>theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 17/7/2020</i>), GCNQSD đất đã trả cho người sử dụng.</p>	Phòng TNMT
2	<p><i>Cử tri thôn Đình Cả, xã Quảng Minh đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ số tiền đầu giá các lô đất còn lại trong gói quy hoạch chuyển đổi 40 lô đất ở thôn Đình Cả, giáp đường vành đai 4 và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khi xây dựng đường vành đai 4 qua địa phận thôn.</i></p> <p>Dự án đường Vành đai IV Hà Nội (<i>đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang</i>) do Ban Quản lý các CTGT tỉnh làm chủ đầu tư có thu hồi 9 hộ đất gia đình có đất ở tại khu Dộc Thón, thôn Đình Cả, xã Quảng Minh. Trong quá trình thực hiện quy trình thu hồi, bồi thường UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 09/10/2018, trong đó bồi thường bằng đất đối với 8 hộ về khu Dộc Thón Dưới, thôn Đình Cả, xã Quảng Minh, bồi thường bằng tiền đối với 01 hộ (<i>không có trường hợp nào phải tái định cư theo quy định</i>); các hộ đã nhận bồi thường theo quy định. Đối với nội dung đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã đề nghị Chủ đầu tư xem xét thực hiện bổ sung phương án theo quy định.</p>	Phòng TNMT
3	<i>Cử tri tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nénh đề nghị UBND huyện quan tâm có kế hoạch xây dựng các công trình xử lý rác thải mang tính tổng thể trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt quan tâm đến các địa</i>	Phòng TNMT

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
	<p><i>phương có các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo cảnh quan môi trường, đô thị.</i></p> <p>- Nội dung cử tri kiến nghị: Năm 2019, UBND huyện đã đầu tư xây dựng 01 khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Việt Yên diện tích 4ha, với 02 ô chôn lấp: Ô số 19.295 m² có dung tích chứa 84.204 m³; Ô số 2 có diện tích 7.015m² có dung tích chứa 76.007m³. Đồng thời trang bị 06 lò đốt rác thải sinh hoạt (<i>Khu xử lý rác thải hợp vệ sinh gồm 02 lò; Khu xử lý rác thải xã Việt Tiến 02, xã Thượng Lan 01 lò và Ninh Sơn 01 lò</i>). Đến nay toàn huyện đã thành lập được 162 tổ vệ sinh môi trường tại 133/134 thôn, khu phố trên địa bàn được duy trì hoạt động hiệu quả. Bố trí được 98 điểm tập kết rác thải (<i>trong đó: 60 điểm cố định; 38 điểm tạm thời</i>). Duy trì hoạt động hiệu quả 01 bãi chôn lấp rác thải huyện. Trang bị 04 xe chuyên dụng; 02 xe ô tô chở rác; 2.278 xe gom rác để phục vụ công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện.</p> <p>- Với lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều để xử lý triệt để lượng rác phát sinh, hiện tại UBND huyện đang thực hiện thu hút đầu tư thêm 01 lò đốt rác HT 2500-MT03 công suất 60 tấn/ngày tại Khu xử lý rác thải lò đốt rác xã Thượng Lan (dự kiến hoạt động trong năm 2020).</p> <p>- Ngoài ra, đánh giá khả năng tiếp nhận lượng rác thải tại ô chôn lấp số 2 tại khu xử lý của huyện và hiệu quả của các lò đốt trên địa bàn huyện, để đảm bảo cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo, ngày 29/6/2020 Chủ tịch UBND huyện ban hành Công văn số 1644/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh Bắc Giang và UBND thành phố Bắc Giang về việc đăng ký khối lượng rác thải phát sinh tại 17 xã, thị trấn được vận chuyển về thành phố Bắc Giang để xử lý theo kế hoạch xử lý rác của toàn tỉnh, đồng thời rác sau khi xử lý sẽ cung cấp nguồn cho dự án điện năng tái tạo của thành phố Bắc Giang.</p>	
4	<p><i>Cử tri tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nénh đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và trả lời cử tri biết: dự án xử lý rác thải của thôn Phúc Lâm còn hoạt động nữa không? Vì hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này ngày càng gia tăng.</i></p> <p>- Nội dung cử tri kiến nghị tháng 7/2018, UBND huyện đã triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thôn Phúc Lâm, cụ thể: nạo vét hệ thống cống thu nước và đập nắp bê tông toàn bộ hệ thống cống chính, nạo vét 02 hồ (<i>hồ lắng và hồ điều hòa</i>), cải tạo hệ thống thu gom thành bể tự hoại 03 ngăn dung tích 200m³ và sửa chữa bể khí Biogas 1.500m³. Đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành (<i>bể khí Biogas 1.500m³ đã nạo vét xong và thay bạt xong vào tháng 9/2018</i>). UBND huyện Việt</p>	Phòng TNMT

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
	<p>Yên đã giao cho UBND xã Hoàng Ninh (<i>nay là thị trấn Nénh</i>) phối hợp với đơn vị thi công vận hành thử nghiệm trong tháng 10/2018. Đến nay thị trấn Nénh đã giao Tổ dân phố Phúc Lâm quản lý và vận hành hệ thống nêu trên, hệ thống đã vận hành xử lý nước thải theo quy định.</p> <p>- Ngoài ra đầu năm 2019, thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh (<i>nay là thị trấn Nénh</i>) tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ khoa học công nghệ quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm tại ao trước Đình Phúc Lâm gồm: Hệ thống bè thủy sinh, hệ thống phun nước tạo ô xi và hỗ trợ kinh phí nạo vét hệ thống rãnh thu gom nước thải, tổng kinh phí dự án trên 200 triệu đồng góp phần cải tạo, cảnh quan, xử lý ô nhiễm môi trường làng có nghề giết mổ trâu bò thôn Phúc Lâm. Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Nénh giao cho cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường phối hợp với Ban lãnh đạo thôn thành lập tổ duy trì việc nạo vét hàng tuần để tránh xảy ra ùn tắc. Đồng thời nhắc nhở và ký cam kết đến các hộ có nghề giết mổ gia súc không xả thải trực tiếp dạ cỏ ra hệ thống thu gom nước thải, mà có trách nhiệm thu gom để sử dụng làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.</p> <p>- Đối với việc xử lý rác thải tại Tổ dân phố Phúc Lâm: Hiện nay Tổ dân phố Phúc Lâm đã thành lập được tổ vệ sinh môi trường gồm 03 thành viên, theo đó đã tiến hành thu gom rác thải từ các hộ gia đình sau đó chuyển đến điểm tập kết của Tổ dân phố và được Hợp tác xã Môi trường huyện Việt Yên vận chuyển về bãi xử lý rác thải của huyện để xử lý theo quy định, do đó trên địa bàn Tổ dân phố Phúc Lâm không có điểm tồn lưu rác thải gây ô nhiễm môi trường</p>	
	KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG: 04 ý kiến	
1	<p><i>Cử tri phố 2, thị trấn Bích Động đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Nguyễn Hồng, thị trấn Bích Động. Vì hiện nay, hệ thống này không hoạt động gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.</i></p> <p>Nội dung cử tri kiến nghị, trong tháng 6 và tháng 7/2020, UBND huyện đã cho cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Hồng, đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động.</p>	Phòng KTHT
2	<p><i>Cử tri xã Minh Đức đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, lắp đặt 01 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Cầu Treo, xã Minh Đức để giảm nguy cơ tai</i></p>	UBND huyện

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết
	<p><i>nạn giao thông tại khu vực này</i></p> <p>Nội dung cử tri kiến nghị, UBND huyện có Công văn đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh lắp đặt 01 cụm đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Hiện nay, việc lắp đặt đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.</p>	
3	<p><i>Cử tri phố 3, thị trấn Bích Động đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công lát vỉa hè trên địa bàn khu phố 3 đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo cảnh quan đô thị, công tác vệ sinh môi trường và việc đi lại của nhân dân.</i></p> <p>- Nội dung cử tri kiến nghị, UBND huyện giao UBND thị trấn Bích Động làm chủ đầu tư và lựa chọn đơn vị thi công: Liên danh Công ty TNHH đầu tư xây lắp Phương Bắc và Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Ân thực hiện thi công. Đến nay công trình thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 5/2020.</p> <p>- Ngày 10/7/2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành Thông báo số 283/TB-KT&HT ngày 13/7/2020 về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. Ngày 27/7/2020, UBND thị trấn ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình.</p>	UBND thị trấn Bích Động
4	<p><i>Đề nghị UBND huyện có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền sớm lắp đặt hệ thống đèn giao thông, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc tại các ngã tư đường vành đai IV đi qua địa phận xã Tiên Sơn nói riêng và các xã thuộc địa bàn huyện Việt Yên nói chung để đảm bảo an toàn giao thông.</i></p> <p>Ngày 23/7/2020 và ngày 23/10/2020, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1894/UBND-ATGT đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông ở các vị trí mà cử tri có ý kiến trong năm 2020. Đến nay, cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường vành đai IV đi qua địa phận xã Tiên Sơn đã lắp đặt xong.</p>	Sở Giao thông